

เปิดงาน สัมพันธ์

ประจำวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2560

ปรัชญา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สู่การพัฒนาคนและร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี การศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี **ผศ.นาถนเรศ อาภาสุวรรณ** คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ร่วมด้วย **ผศ.จรรยาศักดิ์ บุญญาพิทักษ์** รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาผู้จบการศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 350 คนเข้าร่วม

การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ สำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ เพื่อนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาที่น่าภูมิใจ เป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ นำความรู้ที่ได้รับ จากการศึกษาไปประกอบสัมมาชีพในอนาคต เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้สังคมรับรู้และยอมรับ โดยได้รับเกียรติจาก **นายจุมพล ทองตัน (คุณโกไข่)** นักร้อง นักแสดง บรรยายหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข” และ **นายกฤตภาส ณ พัทลุง** เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส บริษัท ท็อปกัน จำกัด บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเขียนใบสมัครงาน” เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ดังกล่าว




สัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “จากระบบประกันคุณภาพสู่โครงการนักศึกษา” ให้แก่ผู้นำนักศึกษา จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม 4 – 404 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกชัย จันทร์เพ็ญ นักวิชาการศึกษา, น.ส.วนิดา ทะประสิทธิ์จิต นักวิชาการศึกษา, นายสุรชัย ประกอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ฯ, นายแวฮัสมัน แวมูซอ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ น.ส.จุฑามาศ แก้วศรี นักวิชาการศึกษา กองพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว





ข่าวการไปราชการ

 พศ.นาถนเรศ อากาศสุวรรณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

